



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 หน้า 11 มูลค่าข่าว 123,338.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ยกย่องเชิดชูเกียรติ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมเผยแพร่ และชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559 ที่โรงแรมเอเชีย เมื่อ 13 พ.ย. 60

กรมพลศึกษาเชิดชูสมเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการจัดประชุมเผยแพร่ และชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559 ขึ้น ที่ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. เมื่อ 13 พ.ย. 60

ภายในงานได้มีการเสวนาและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “มุมมองเชิงบวกกับการพัฒนาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการของกรมพลศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมนตรี นิมเนตทิพันธ์ ผช.คณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ ภาควิชาสันนันทนาการ คณะพลศึกษา มศว, ปรีดา ปรีดถจริยา ประธานกศ.ตร.สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ, นายอภัยภูธร คุณวิเศษพงษ์ ผู้ฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งผู้พิการทางการได้ยิน สมาคมเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทย ผู้แทนอธิการ.รังสิต

โดยยังมี นางปณิตดา รักษาแก้ว เลขานุการประจำคณะกรรมการสังคมและและกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายวัชรพงษ์ สุวิวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศูนย์พักพิงและสมรรถนะองค์กร สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวง หน่วยงานจากรัฐและเอกชน ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างพร้อมเพรียง

นายปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา 10 ปี ที่ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมา มีกรมมอบรางวัลในด้านนันทนาการต่างๆ ไปมากมาย แต่เพื่อให้รางวัลนี้เกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน และสมเกียรติรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และรางวัลพระทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาศู จึงได้จัดเผยแพร่และชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงในเรื่องหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดบางอย่างให้ชัดเจนแก่คนทั่วไป ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัคร คัดเลือก และประกาศรางวัลต่อไปในปี 2561

สำหรับรางวัลของโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการนั้น แบ่งออกเป็น 11 สาขาด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านศิลปหัตถกรรม, ด้านเกมและกีฬา, ด้านการเดินข่า, ด้านการละคร, ด้านงานอดิเรก, ด้านการดนตรีและประกวดร้องเพลง, ด้านกิจกรรมกลางแจ้งและนอกเมือง, ด้านวรรณกรรม, ด้านกิจกรรมทางสังคม, ด้านกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆ และด้านการบริการอาสาสมัคร โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 11 สาขาเหล่านี้ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังมี 7 รางวัลพระทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาศู ในโครงการนี้ด้วย